




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

6 ตุลาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ปรับค่าตรวจประเมินสถานประกอบการเครื่องสำอาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, แนวหน้า, ch3, ch5, theagendathai, newtv.,hfocus, tnnthailand)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ปรับค่าตรวจประเมินสถานประกอบการเครื่องสำอางลดลงอย่างน้อย 50 % เพื่อสร้างแรงจูงใจ ดึงดูดผู้ประกอบการเข้ารับรองมาตรฐานโรงงานพัฒนาสู่สากล สนับสนุนคนไทยสร้างแบรนด์คุณภาพ ความปลอดภัยสูง ส่งออกตลาดอาเซียน โดยจะเริ่มให้บริการตรวจประเมินในอัตราใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.67</p>	
<p>หมอชวนวิง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. และสภานายกพิเศษ เป็นประธานเปิดพิธีงานวิงครบรอบ 56 ปี แพทยสภา “ชวนหมอวิงวิงกับหมอ” บริเวณหน้าอาคารมหิตลาธิเบศร ก.สร. โดยมีศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา พลอากาศเอก นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,600 คน เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 56 ปีแพทยสภา ในวันที่ 9 ต.ค. เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ชวนคนในครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกิจกรรม ตระหนักถึงการให้ความสำคัญกับสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย</p>	
<p>คืบหน้าเหตุไฟไหม้รถบัส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแชนนีฟ็อก, จส.100, linetoday, amarintv, thaiger, kaoja, brighttv,)</p> <p>- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ แลกเปลี่ยนผู้ป่วยเด็กหญิง 14 ปี จากเหตุเพลิงไหม้รถบัสคันศึกษา (ฉบับที่ 3) ระบุว่า ผลการรักษาเป็นที่พอใจ โดยรวมอาการทั่วไปดีขึ้น ไม่มีไข้ ทานอาหารได้ บาดแผลไฟไหม้บริเวณแขนทั้งสองข้างดีขึ้น ไม่พบการติดเชื้อ ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้ฝึกการหายใจ ขยับเคลื่อนไหวข้อไหล่และแขนป้องกันข้อยึดติด ทีมจิตเวชประเมินทางด้านจิตใจ ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อผ่อนคลายและจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้น นอนหลับพักผ่อนได้ จะประเมินด้านจิตใจผู้ป่วยและญาติต่อเนื่อง และติดตามอาการเป็นระยะ</p>	
<p>อุทกภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (มติชน,ฐานเศรษฐกิจ, สวพ.91, linetoday, thebetter, hfocus, thailandplus, thaitabloid,)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ก.สร. ประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีสถานการณ์อุทกภัย วาดภัย และดินโคลนถล่ม ครั้งที่ 18/2567 ยังมีสถานการณ์ใน 17 จังหวัด รอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ใหม่ 2 จังหวัด คือ จ.เลย และ จ.ขอนแก่น ที่รับน้ำจาก จ.เพชรบูรณ์ ล่าสุดระดับน้ำลดลงแล้ว ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 287 ราย ส่วนผลกระทบจากพายุกระทัอนช่วงวันที่ 1-5 ต.ค.67 เกิดน้ำหลากใน จ.เชียงใหม่ จากระดับแม่น้ำปิงสูงขึ้น มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 3 ราย เสียชีวิต 2 ราย เป็นชายอายุ 44 ปีจากไฟดูด และหญิงอายุ 33 ปีจากดินโคลนถล่ม มีผู้สูญหาย 2 ราย สถานพยาบาลได้รับผลกระทบต้องปิดบริการ 7 แห่ง ได้แก่ รพ. 2 แห่ง คือ รพ.ค่ายกาวิละ รพ.ลานนา 3, รพ.สต. 2 แห่ง คือ รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง รพ.สต.บ้านดงกำ่า ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ สสอ.แม่แตง และหน่วยบริการปฐมภูมิแม่ท่าช้าง โดย อ.แม่แตง อ.เมือง อ.หางดง และอ.สันป่าตอง ได้รับผลกระทบมาก ยังต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังไปจนถึงวันที่ 6 ต.ค 67</p> <p>ส่วน จ.เชียงรายเข้าสู่ช่วงฟื้นฟู มีการจัดหน่วยปฐมพยาบาล ดูแลเยียวยาจิตใจ จัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการป้องกันควบคุมโรค ขณะที่ จ.แม่ฮ่องสอน มีดินสไลด์ทับเส้นทางและมีไฟฟ้าดับในพื้นที่ อ.ปาย อ.เมือง และ อ.ปางมะผ้า แต่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สถานพยาบาลยังสามารถให้บริการได้ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 1 ได้สั่งการให้ จ.เชียงใหม่ ทำ Area Mapping 7 โชน พร้อมตั้งหน่วยแพทย์ให้บริการทุกพื้นที่ให้เป็น One Stop Service เตรียมสำรองหน่วยบริการฉุกเฉินเคลื่อนที่พร้อมปฏิบัติการ ส่วน จ.เชียงราย ให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่อาสาสมัครและทหารช่างที่มาช่วยในการฟื้นฟูพื้นที่ และ จ.แม่ฮ่องสอน ให้ทำแผนสำรองน้ำมัน กรณีมีปัญหาไฟดับยาวนานเกิน 24 ชั่วโมง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaitabloid</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่าศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ถูกน้ำท่วมหนักเป็นรอบที่ 2 แม้เจ้าหน้าที่จะเตรียมการขนย้ายสิ่งของล่วงหน้าแล้ว แต่ระดับน้ำสูงกว่าครั้งที่ผ่านมามาทำให้น้ำท่วมเต็มทุกพื้นที่ตั้งแต่คืนที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้พญ.นงนุช ภทรอนันตนพ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.สุรพันธ์ แสงสว่าง รก.ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง เช่น หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ ได้เร่งส่งของจากทีม SEhRT ส่วนกลาง เพื่อช่วยเหลืออาทิชุดเวชภัณฑ์ยา ชุดนายสะอาด รองเท้าบูธ รวมทั้งเร่งสื่อสารให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ระวังเรื่องจมน้ำเสียชีวิตได้ ไฟฟ้าช็อต โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7, bugaboo)</p> <p>- หลายรพ.ในจ.เชียงใหม่ วิกฤตจากปริมาณน้ำท่วมสูง ต้องอพยพขนข้าวของหนีน้ำ ที่รพ.ลานนา ถูกน้ำท่วมซ้ำต้องประกาศขอความร่วมมือให้ผู้ป่วยที่มีนัดตรวจเลื่อนนัดออกไปชั่วคราว ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินหรือมีความจำเป็น โดยน้ำท่วมตั้งแต่ลานจอดรถ ท่วมรถผู้ป่วยหลายคันแบบไม่ทันตั้งตัว จนท.วางแผนกระสอบทรายหน้าห้องฉุกเฉิน ป้องกันน้ำไหลเข้ารพ. หากมีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องลุยน้ำช่วยกันยกเตียงผู้ป่วยข้ามแนวกระสอบทราย เช่นเดียวกับ รพ.แมคคอร์มิคน้ำท่วมหนักให้บริการได้เพียงผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือมีความจำเป็น ส่วนรพ.ค่ายกาวิละ ได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำปิง เอ่อเข้าท่วมตั้งแต่เมื่อคืนนี้ ทำให้ไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้ชั่วคราว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, linetoday)</p> <p>- สททช."แถลงการณ์สถานการณ์น้ำประจำวัน ประจำวันที่ 5 ต.ค.67 เตือน 10 จังหวัดเสี่ยงอุทกภัย เตรียมขนของขึ้นที่สูง คัดน้ำเพิ่มระดับต่อเนื่อง 5 - 7 ต.ค.นี้</p> <p>ด้านการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 67 ได้อนุมัติกรอบเงิน 3,045 ล้านบาท ช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567 ปัจจุบัน ปก.ใช้จ่ายเงินทรรองราชการไปแล้ว 40,199,790.04 บาท ในส่วน สธ. ตั้งแต่ 17 ส.ค.-4 ต.ค. ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 3,649 ทีม สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวม 245,969 ชุด ดูแลประชาชน รวม 204,654 คน / ดูแลด้านสุขภาพจิต รวม 41,543 คน และเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์พร้อมสื่อสารเตือนภัยโรคและภัยสุขภาพ เช่น ฉีหนู ใช้เลือดออกท้องเสีย ปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, linetoday)</p> <p>- มูลนิธิร่วมกตัญญู นำโดย "ไทด์" เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ นำทีมกู้ภัยกว่า 10 ชีวิตฝ่าน้ำเชี่ยวช่วยยาย 67 ปี ติดต้นไม้หน้า 9 ซม.บ้านดงก่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ขณะที่ชาวเชียงใหม่ ยังโพสต์ขอความช่วยเหลืออพยพออกจากพื้นที่เสี่ยง</p>	
<p>ยกระดับ 'หมอ GP'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. พร้อมสนับสนุน หากประเทศไทยให้ความสำคัญกับแพทย์ GP มากขึ้น เนื่องจากเป็นแพทย์ในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีความสำคัญ เป็นด่านแรกของการให้การรักษาพยาบาลประชาชน อีกทั้งในปัจจุบันไทยยังมีเป้าหมายยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งการยกระดับแพทย์ GP เป็นวิธีการหนึ่งในการดำเนินการ หากทำได้จะช่วยลดภาระทางงบประมาณการรักษายาบาลของประเทศ ทำให้หน่วยงานที่บริหารจัดการงบประมาณการรักษาสงบลงได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	
<p>สธ.เตือนเฝ้าระวัง-ป้องกันสัตว์มีพิษกัดต่อยช่วงฤดูฝน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk, news1live)</p> <p>- สธ. เตือนประชาชนให้เฝ้าระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษกัดต่อยในช่วงฤดูฝน หลังพบน้ำท่วมปีนี้ มีผู้ถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยแล้ว 5 ราย ใน 2 จังหวัด พร้อมแนะนำวิธีป้องกันดังนี้ สักรวเสื้อผ้าและรองเท้านก่อนสวมใส่ทุกครั้ง นอนบนที่นอนหรือเตียงที่สูงเหนือพื้นดินและใช้มุ้งกาง ไม่เดินในที่รก ตรวจสอบจุดเสี่ยงและสังเกตตามมุมอับของบ้านเป็นประจำ ทำความสะอาด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บ้านเรือน ถางหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ให้โล่ง จัดให้บริเวณทางเดินมีแสงสว่างเพียงพอ รวมถึงใช้หลัก 4 จ.คือ จัดจำลักษณะสัตว์ จัดการล้างผลด้วยน้ำสะอาด จำกัดบริเวณที่ถูกกัด ไม่เกา ไม่ถู และจำกัดการเคลื่อนไหวน้อยที่สุด หากมีอาการรุนแรงให้รีบแจ้ง 1669 เพื่อนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว</p>	
<p>สสจ.ชลบุรีคุ้มครองอาหารเจหาสารปนเปื้อนในผัก</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ innnews</p> <p>- สสจ.ชลบุรี จับมือ 3 หน่วย สุ่มตรวจอาหารเจ หาสารปนเปื้อนยาฆ่าแมลงตกค้างในผัก ผลไม้ วัตถุประสงค์ในการประกอบอาหารเจ รวมทั้งคุณภาพอาหารและความสะอาด ณ โรงแรมเชียนซือ นากะลือ (ศาลเจ้าไผ่เขียนโจ้วซือ) เมืองพัทยา เบื้องต้นพบว่า โรงแรมมีการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ อาหารเจมีการประกอบอาหารที่สดใหม่ ร้อนก่อนนำออกมาให้บริการ และวัตถุประสงค์ เช่น ผักสดต่าง ๆ มีการล้างทำความสะอาดอย่างถูกหลักอนามัย รวมทั้งภาชนะสำหรับล้างเป็นสเตนเลส</p>	
<p>กทม. เปิดฉีดวัคซีน HPV เข็ม 2 ฟรี</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, linetoday)</p> <p>-สำนักอนามัย กทม.ชวนฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเข็ม 2 ฟรี สำหรับผู้ที่ฉีดเข็มแรกนานเกิน 6 เดือน บริการ walk-in ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น. ตรวจสอบวัน เวลา สถานที่ พร้อมเงื่อนไขเพื่อเข้ารับบริการได้ฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่เคยเข้ารับเข็มที่ 1</p>	
<p>โรคฝีดาษวานร</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวไทย</p> <p>- สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโก เริ่มโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานรหรือเอ็มพ็อกซ์ในวันนี้ ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้สูงเกือบ 31,000 คนแล้ว</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-สำนักงานสาธารณสุขในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย เรียกร้องให้ผู้ที่มีความเสี่ยงติดโรคฝีดาษวานรเข้ารับวัคซีน โดยผู้ป่วยพุ่งสูง มีผู้ป่วยโรคเอ็มพ็อกซ์ที่ได้รับการยืนยัน 433 ราย ตั้งแต่ 1 มิ.ย. ถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดในรัฐนับตั้งแต่มีการยืนยันผู้ติดเชื้อรายแรก เมื่อพ.ค. 2022 โดยร้อยละ 37 ได้รับวัคซีนครบสองโดสแล้ว ร้อยละ 14 ได้รับหนึ่งโดส และร้อยละ 46 ยังไม่ได้รับวัคซีน ยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยเอ็มพ็อกซ์สายพันธุ์ เคลด1ปี ที่แพร่ระบาดในแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตก</p>	
<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- เด็กชายชาวแคนาดาติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเสียชีวิต ทั้งที่ไม่ได้ถูกสุนัขกัด แต่ก่อนหน้าที่เด็กจะมีอาการพบมีค้างคาวอยู่ในห้อง โดยพ่อแม่ไม่ได้เอะใจหรือเห็นบาดแผล จึงไม่ได้พาลูกไปฉีดวัคซีนป้องกัน ซึ่งเป็นการพบมนุษย์ที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้ารายแรกของรัฐออนแทรีโอนับตั้งแต่ปี 1967</p> <p>ด้าน ดร.มัลคอล์ม ลีค แห่งหน่วยสุขภาพฮัลดีมานด์-นอร์ฟอล์ก ระบุว่า จำนวนค้างคาวในรัฐออนแทรีโอที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ มาเป็นราว 16 เปอร์เซ็นต์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แนะนำให้ผู้สัมผัสหรือใกล้ชิดกับค้างคาวรีบไปพบแพทย์ทันที แม้จะไม่ถูกกัดก็ตาม.</p>	